

โครงการ “หนึ่งสาย หนึ่งต้น เพิ่มจุมูกหายใจกับไคนาสตี้ ไทล์ท้อป”



บมจ.ไคนาสตี้เซรามิก นำทีมโดยคุณสัญญาชัย เจนจรัตน์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ตาม “โครงการ หนึ่งสาย หนึ่งต้น เพิ่มจุมูกหายใจกับไคนาสตี้ ไทล์ท้อป” ตามบริเวณภายในรั้วโรงงานและใกล้บริเวณชุมชน นอกจากนี้จะได้รับความร่วมมือจากต้นไม้ที่จะเติบโตขึ้นแล้ว ยังช่วยโลกได้ง่ายๆ ด้วยมือชาวไคนาสตี้ ไทล์ท้อป

ซีพีเอฟ ต้อนรับคณะนักกีฬาวิลแชร์บาสเก็ตบอลทีมชาติไทย



นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ (กลางแถวหน้า) ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาวิลแชร์บาสเก็ตบอลทีมชาติไทย พร้อมมอบชุดผลิตภัณฑ์ซีพีเฟรชมาร์ท ในโอกาส เข้าพบเพื่อ สวัสดิ์ปีใหม่ก่อนการเดินทางไปแข่งขัน “กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ 7” ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดยนักกีฬาวิลแชร์บาสเก็ตบอลชุดนี้ ถือเป็นบุคลากรที่บริษัทให้การ สนับสนุน เพื่อให้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาอย่างเต็มที่ ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

ซีพีเอฟ มอบความสุขแก่นักเรียนมูลนิธิธรรมาภิบาลไทย

นายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมมอบความสุขแก่นักเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยมูลนิธิธรรมาภิบาลไทย ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 5 สัญชาติพม่า จำนวน 31 คน ด้วยอาหารกลางวันคุณภาพแบรนด์ซีพี และนมเมจิ รวมถึงการมอบอุปกรณ์ การเรียนการสอน ที่นอนสำหรับเด็กเล็ก รวมถึงมอบทุนการศึกษา และเงินทุน สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยมูลนิธิธรรมาภิบาลไทย (ท่าฉลอม) จ.สมุทรสาคร.



บีทีเอส กรุ๊ปฯ แจกยิ้มส่งสุข ในงาน “วันเด็กนี้พีให้น้อง..” ครั้งที่ 2



“เด็กวันนี้ คือ อนาคตของชาติ” ยังเป็นคำกล่าวที่คนไทยให้ความสำคัญเสมอมา นับตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ที่ได้เริ่มจัดวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกจวบจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 59 ปี โดยกำหนดให้ทุกเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของตนต่อประเทศชาติ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม ตามคำขวัญของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่ได้มอบให้เป็นข้อเดือนใจสำหรับเด็ก ในวันเด็กแห่งชาติครั้งแรก ด้วยคำขวัญที่ว่า “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม” และเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 บีทีเอส กรุ๊ปฯ นำโดยนายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำพนักงาน ไปส่งมอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ชั้นอนุบาล ถึง ป. 6 จำนวน 109 คน โรงเรียนเทศบาลปลายบาง วัดอุบลนาราม อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในงาน “วันเด็กนี้.. พีให้น้อง” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รอยยิ้ม และส่งต่อความสุขให้กับเด็กๆ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสติปัญญา ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี พร้อมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

เด็กๆ เอร์รี่อร่อยกับ ไก่ทอด KFC นักร้อง เฟรนด์ไฟร่าย ไอศกรีม และผลไม้แอปเปิ้ล พร้อมทั้งรับของขวัญ เป็นตุ๊กตาหมี บีทีเอส กรุ๊ปฯ รวมทั้ง รองเท้านักเรียนและถุงเท้า นอกจากนี้บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดย นายตรีชัย เต็งไธรัตน์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจ และตลาดตราสารทุน บริษัทฯ ได้นำกระเป๋าเป้ และดิ่งกินโดนัท ไปเลี้ยงเด็ก ๆ อย่าง อิ่มหน้าสำราญอีกด้วย เด็กๆ ตื่นเต้นกับการแสดงมายากล และสนุกสนานกับการเล่นเกมส์ อาทิ เก้าอี้ดนตรี แข่งวิ่ง 3 ขา เขี่ยบลูกโป่ง ธรณีนี้..นี้ใครครอง และการแสดงของพี่ๆ และลีลาการเต้นของน้องๆ อย่างมีความสุขในรายการ พี่ร้องน้องเต้น และพี่เต้นน้องร้อง ในเพลง ขอใจเธอ แลกเบอร์โทร ที่กำลังฮิตนั่นเอง

อนึ่ง โรงเรียนเทศบาลปลายบาง วัดอุบลนาราม อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ในด้านอุปกรณ์การเรียนและปรับปรุงอาคารเรียน

กสิกรไทยจัดกิจกรรมวันเด็กให้ความฝันของเด็ก ๆ ทุกคนเป็นจริงได้



ธนาคารกสิกรไทยได้จัดงานวันเด็ก ภายใต้แนวคิด “สร้างรอยยิ้มที่มากกว่าให้เด็กไทย” พร้อมกัน 4 สาขา ได้แก่ สาขาสำนัก พหลโยธิน กรุงเทพฯ สาขาท่าแพ เชียงใหม่ สาขานนเพชรเกษม หาดใหญ่ และสาขานนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา โดยเนรมิต สาขาของธนาคารให้เป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม K Smile Town เพื่อให้เด็กได้สวมบทบาทอาชีพในฝัน โดยจำลองอาชีพตามความฝันของเด็กๆ ทุกคน อาทิ หมอ พยาบาล เชฟทำอาหาร นักร้อง ดีเจ พนักงานธนาคาร ผู้ประกาศข่าว ทั้งนี้ เด็กๆ จะได้รับประสบการณ์ตรงในการ ปฏิบัติงานจากอาชีพ รวมทั้งได้สร้างจินตนาการที่จะช่วยในการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตทั้งการตัดสินใจและการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยทุกกิจกรรมที่เข้าร่วม เด็กๆ จะได้คะแนนเพื่อนำมาแลกของที่ระลึกมากมายจากธนาคาร นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเกมและของขวัญ มากมายที่จะสร้างรอยยิ้มที่มากกว่าให้กับเด็กๆ อย่างเต็มอ้อมอีกด้วย เพราะธนาคารกสิกรไทยเชื่อว่า มากกว่าความสุข คือ การที่เด็กได้เป็นอย่างที่ฝัน และธนาคารอยากมอบทางเลือกที่ทำให้เด็กๆ ยิ้มได้กับชีวิต

ดีแทคร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวส่งมอบผ้าพันคอและหมวกให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย



บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค เดินหน้าทำ กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวทาง “ทำดีทุกวัน” กับโครงการ “100,000 ชั่วโมง... ร่วมกันทำดี” ผนวกให้พนักงานทั่วประเทศจำนวน 5,000 คน สละเวลาในการร่วมทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชน และสังคมในรูปแบบต่างๆ ล่าสุด ได้มอบเครื่องกันหนาว อาทิ ผ้าพันคอและหมวก ซึ่งถักโดยพนักงาน ผ่านทางมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยหนาว นางสาวฐรรธณ ศศิพิบูลย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Social Responsibility ของดีแทค กล่าวว่า “โครงการ 100,000 ชั่วโมง... ร่วมกันทำดี เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2556 มุ่งที่จะปลูกฝังการมีจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคมให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยความภาคภูมิใจ โดยตั้งเป้าหมายที่จะสะสมความดีร่วมกันให้ครบ 100,000 ชั่วโมงภายในสิ้นปี 2556 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ ดีแทคได้บรรลุเป้าหมายโดยรวมเวลาทำดีทั้งหมดได้มากกว่า 116,000 ชั่วโมง” “ในส่วนของพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบซึ่งต้องประจำการในสำนักงาน เช่น คอลล์เซ็นเตอร์ และศูนย์บริการลูกค้า สามารถร่วมทำดีได้โดยการถักผ้าพันคอ หมวก ถุงมือ และผ้าห่ม โดยเราได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดรวมถึงการสอนวิธีการถักให้กับพนักงาน ทั้งนี้ ดีแทคได้ร่วมกับมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว แต่ละปี จำนวนของอุปกรณ์กันหนาวที่ส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับครั้งนี้มีถึง 10,000 ชิ้น แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ด้อยโอกาส” นางสาวฐรรธณกล่าวเพิ่มเติมประเทศไทยประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นกว่าปกติตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งยังคงดำเนินเรื่อยมาถึงปีนี้ และรุนแรงมากในบางแห่งจนมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวทั้งหมด 35 จังหวัด เพื่อร่วมแบ่งปันความอบอุ่น ในเดือนธันวาคม 2556 ดีแทคได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์กันหนาวจากฝีมือและความตั้งใจของพนักงานให้กับเด็กๆ และครูจากโรงเรียนบ้านหลุมข้าว จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร มีสภาพอากาศ ที่หนาวยาวนานและต่อเนื่องกว่าทุกปี

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที่

csrclub@lca.or.th